



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 256

ngày 28 tháng 5 năm 2000

Tờ báo hàng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Hành trình

*Hành trình trật tự qui một mối
Cảm thông Trời Phật chẳng sang tôi
Duyệnh lành Trời độ trong hằng hữu
Trí tuệ phân minh tiến chẳng lùi*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 26-03-00 đến 01-04-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Nghiệp mình tạo thì phải chịu và thực hành nó sẽ vượt qua hay không ?
- 2) Thất hứa và lờng gạt có lợi ích gì không ?
- 3) Luyện nguyên khí hữu ích gì ?
- 4) Những sự mong muốn trong thực hành có thể phát triển không ?
- 5) Trí tuệ phân minh dũng mãnh tiến không ?
- 6) Sự thanh tịnh đến từ đâu ?
- 7) Tin chuyển từ điển quang của Trời đất có hữu ích gì không ?

<p>Sydney 26-3-2000 3:15AM <i>Hỏi: Nghiệp mình tạo thì phải chịu và thực hành nó sẽ vượt qua hay không ?</i> Đáp: Tạo nghiệp, nhịn nhục nhận lãnh lâu dần sẽ được qua Kệ: Thành tâm tu sửa sẽ phân qua Đời Đạo song tu tự giải hòa Trí tuệ không còn bi với lụy Thực hành chánh pháp tự mình truy</p>	<p>Melbourne 27-3-2000 4:00AM <i>Hỏi: Thất hứa và lường gạt có lợi ích gì không ?</i> Đáp: Thưa người tu thất hứa là một đại tội, hậu quả sẽ không lường được Kệ: Xạo gạt tâm thân qui bất ổn Thế nhân bất tín hại phần hồn Điển không giao cảm tăng động loạn Vạn sự bất thành lại ác ôn</p>
<p>Melbourne 28-3-2000 4:08AM <i>Hỏi: Luyện nguyên khí hữu ích gì ?</i> Đáp: Thưa luyện nguyên khí là pháp trường sanh và dứt bệnh đau đớn của thể xác Kệ: Nguyên khí trung dung đạo đến đời Qui nguyên dẫn tiến rất kịp thời Chơn tâm bừng sáng tình giao cảm Thể hiện tình thương của Cha Trời</p>	<p>Melbourne 29-3-2000 3:30AM <i>Hỏi: Những sự mong muốn trong thực hành có thể phát triển không ?</i> Đáp: Thưa thực hành chắc chắn phải được phát triển Kệ: Qui nguyên giếng mối tự triển hành Thanh tịnh ứng chiếu qui một mối Cống hiến tình thương chỉ rõ ràng Giải thông đời đạo chuyển thông hành</p>
<p>Melbourne 30-3-2000 3:35AM <i>Hỏi: Trí tuệ phân minh dũng mãnh tiến không ?</i> Đáp: Thưa trí tuệ phân minh tạo thành trật tự cho chung Kệ: Nguyên khí hồi sinh rõ tiến trình Tự mình thức giác lại càng minh Duyên Trời đã định không giờ dứt Thức giác chơn tu rõ thân hình</p>	<p>Melbourne 31-3-2000 2:35AM <i>Hỏi: Sự thanh tịnh đến từ đâu ?</i> Đáp: Thưa sự thanh tịnh từ luồng điển trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên hòa hợp với càn khôn vũ trụ Kệ: Chung hợp dẫn tiến một đường tịnh Thông thương hòa cảm tự phân minh Đạo đời chung tiến vía hồn chuyển Đời Đạo phân minh hiểu chính mình</p>
<p style="text-align: center;">Melbourne 1-4-2000 2:35AM <i>Hỏi: Tin chuyển từ điển quang của Trời đất có hữu ích gì không ?</i> Đáp: Thưa tin điển chuyển từ nguyên lý của Trời đất trực tiếp và rất hữu ích cho người hành thiền, tự nhiên hiểu được nhiều việc tức la khai triển được trực giác, sẽ chấp nhận được những sự thanh nhẹ của Đấng Toàn Năng Kệ: Nguyên lý chung hành tâm thức giác Thâm sâu chung giải tự tâm bàn Tạo duyên tận độ hành chung tiến Phát triển chơn hành tự cảm an</p>	

Thư Từ lai Vãng

Cali, ngày 15/12/1999

Kính thưa Thầy,

Con mạn phép thì thầm với Thầy vài lời tâm sự. Tại sao L phát tâm, công quả quá nhiều, mà còn nản tai tới tấp. L bị mất việc làm, bây giờ đi sơn nhà, làm ống nước vất vả tới 10 giờ khuya mới về nhà, không than với Thầy, cam chịu một mình, không xin gì hết. Bây giờ còn bị đau. Có lần cắt gậy cây ngả thang té xuống đất mà cũng không sao, chỉ đau hông vài ngày. Bây giờ tới nổi hạch làm mủ, hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi lúc gần đây bị ra tòa, phạt nặng. Thân L sao lận đận tội nghiệp. Con nói với L coi chỗ nào đẹp bớt đi, tiền bạc khó kiếm, sức khỏe yếu kém làm sao lo nổi, một mình mà lo năm nơi nặng quá, thân xác không cho phép, ngã bệnh rồi làm sao ?

Thưa Thầy, con thấy L khổ quá, không biết L được trả nghiệp tiền kiếp hay bị thử thách hiện tại ?
Con còn u tối, nghĩ sai lầm, xin Thầy phân giải cho con và L được rõ, rất đội ơn Thầy .

Còn về phần con, lúc này con vui , Thầy chuyển cho con của con về ở với con, có mẹ con tại T/Đ. Nó đang học nghề sửa xe hơi để lấy bằng rồi mới đi làm. Lúc này cũng nhờ nhà L nó ở để đi học, mẹ con đoàn tụ, dù nghèo mà vẫn thấy vui, cũng nhờ Thầy. Thầy thương giúp, chuyển nó về, năm nay 38 tuổi mà nó không lo vợ con gì hết, như con nít vậy . Con mừng, mình tu, con cũng được phần an ủi, nó rất tốt không rượu chè, trai gái gì hết, lo học tới ngày . Con khuyên nó tu, nó nói con có làm gì tội đâu mà má lo, chết cũng về Trên, như vậy có đúng không Thầy ? Thầy chuyển nó tu giúp con, con cảm ơn nhiều. Chỉ có tu là tâm hồn được nhẹ. Còn đời con thấy lo nhiều quá. Con qua Mỹ 12 năm rồi, mà không danh lợi, mẹ con cũng chẳng có gì hết, con chỉ lo cho đạo mà thôi

Bây giờ con lớn tuổi, cũng yếu rồi, chờ bên nhà yên, con về thiền đường, ở với bạn đạo cũng tu. Con mong con của con hồi tâm tu hành, hoặc nó có bằng sửa xe về VN sau này nó chỉ dẫn bạn bè làm, lo tu. Con còn hy vọng bao nhiêu đó thôi, con không muốn gì nữa . Thiền đường VN con cũng lo hoàn tất rồi, bây giờ bên đó ở khoảng 10 người làm ăn, tu thâm chưa dám công khai, sợ địa phương để ý. Con nghe lời Thầy, con gửi tiền về hằng tháng, cho gạo người nghèo địa phương, do em con ở nhà nó lo mua gạo thí cho địa phương.

Con cũng cảm ơn Thầy nhiều, nhờ Thầy con được sáng tỏ việc làm đúng chỗ, nhìn Thầy mà con theo hạnh Thầy, đâu vào đấy, mặc dù sự tu hành của con chưa đến đâu . Nhưng việc làm biết thiện ác, giúp người, giúp mình, bao nhiêu cũng đủ cho con toại nguyện.

Thư cũng khá dài, mong Thầy thông cảm cho con, vì con không có kêu điện thoại làm phiền Thầy. Thôi tới đây con xin tạm ngừng bút.

Kính bái,
Con của Thầy,
NTK

Atlantic City ngày 27/12/99

K con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 12 năm 1999 được biết L lúc này đang học bài, học dần thân độ đời . Khi lâm nạn, ý dục mới tiêu tan, xứng đáng với sự dần thân độ đời, từ cái có trở về không thì mới rõ sự có không đã và đang dạy loài người tự diệt tham sân. Cần dùng mạnh tiến hóa theo sự hy sinh đã hoạch định thì mới thấy rõ đường đi đã chọn là đúng đường. Hành động của L có thể cảm động người kế tiếp, tu phước sẽ được phước tiến hóa từ giai đoạn một, chấp nhận tiến hóa đúng đường thì mọi việc sẽ yên.

Quán Âm là một vị Cổ Phật, dần thân độ đời từ trong khổ cho đến vui, triền miên xây dựng tâm từ bi, không bao giờ than thở. Lúc nào Người cũng hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa, thật thà trong xây dựng, tức là thực hiện tâm từ bi tận độ, chúng ta làm phước không phải để làm giàu về vật chất, nhưng phải tu để xây dựng tâm linh, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Người có của chịu bố thí của cải để giúp đời thì sự hy sinh tận độ là hạnh đức cao cả. Từ tâm sẽ được nói rộng, thực hành vô quái ngại, chứng minh nhân lành của Thượng Đế lúc nào cũng hy sinh và phục vụ tốt, bất chấp nạn tai nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa trong thanh tịnh về tâm linh. Con noi theo gương lành mà phục vụ quần sanh thì mới là chiến sĩ tình thương của Trời Phật. Nên an tâm tu tiến trong thanh tịnh, tiến về hướng của Trời Phật đã và đang thực hành là đúng, giúp người khác được tu. Chính ta phải tu nhiều hơn, thì mới thấy hoa tình thương rõ trong lòng của hành giả, ngược lại lý luận và so đo thì mọi việc sẽ bất thành và tự đọa. Chúng con làm phước nên đọc kỹ nguyên lý tận độ của Thầy đã viết, thì trí óc sẽ không mệt mỏi và an vui

Thầy thường nói mẹ tu sẽ tạo dư cho con hưởng khi cần. Hạnh đức tốt sẽ được Đấng Toàn Năng ban chiếu Chúc con và L vui tiến.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng.

VôVi Vòng Quanh Thế Giới

THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ

Hội AHVV Hoa Kỳ xin trân trọng thông báo cùng quý bạn đạo Vô Vi về lá thư của Lý Ngọc Cương xin Thầy về qui ẩn. Chúng tôi nhận thấy Lý Ngọc Cương không chính thức đại diện cho một Hội VôVi , Thiền Viện, Thiền Đường hay Trung Tâm nào trên thế giới, thành thử trên căn bản cơ cấu tổ chức của Vô Vi lời nói của Lý Ngọc Cương hoàn toàn vô giá trị, vậy xin toàn thể bạn đạo không cần bận tâm đến lá thư của LNC. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

T.M Hội AHVV Hoa Kỳ
Đoàn Ngọc Toàn Hội Trưởng.

Thiền Đường Lưu Động Atlanta

Thiền đường lưu động Atlanta:
Xin thông báo địa chỉ mới:
1375 Heatherton Rd
Dacula GA 30019
USA
Tel: 678-376-7730

Thư gửi anh Lý Ngọc Cương

Genève, ngày 09.05.2000

Kính gửi anh Lý Ngọc Cương,

Qua thư của Đức Thầy hồi âm cho anh Cương viết ngày 27.04.2000 đăng trên báo Phát Triển Điện Năng ngày 07.05.2000 vừa qua, Đức Thầy có đề trong thư như sau : “nếu cần sự phục vụ của tôi, xin các bạn viết thư xin phép triển hạn nơi ông Lý Ngọc Cương, nếu ông đồng ý tôi sẽ phục vụ các bạn cho đến hơi thở cuối cùng “. Chiếu theo chỉ thị trên của Đức Thầy, tôi là một trong những bạn đạo hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tại Âu Châu, riêng viết lá thư này hầu xin phép triển hạn nơi anh Lý Ngọc Cương vì tôi là một trong những bạn đạo trên toàn cầu rất tha thiết và cần sự phục vụ hữu hình của Đức Thầy

Tôi xin quỳ lạy dưới chân của Đức Thầy vì lòng Đại Bi mà đồng ân xá cho những phần hồn vì tham dâm, tranh chấp mà đi đến loạn, kính xin Đức Thầy nhủ lòng thương mà sống với chúng con hầu chúng con có cơ hội thức tâm mà từ bỏ ngập lặn trong bóng tối

Nếu anh Cương thấy rất bức nhọc, khổ sở trong các ý nghĩ mê loạn vì ghen tương, tranh chấp của anh Cương thì xin anh rời bỏ ngay các ý nghĩ xấu trên, dẹp bỏ tự ái nhỏ nhen mà quỳ lại dưới chân Đức Thầy hầu xin được xá tội để anh Cương được tu chơn chánh. Sống với tình yêu bao la, trong sự nhẹ nhàng và du dương của điển quang của Đức Thầy và lòng quý mến của các bạn đạo, thật là hạnh phúc và ấm cúng, tại sao anh Cương khờ dại mà từ bỏ, tự giam mình vào cảnh khổ sở triền miên ? Sống trong thật thà và khiêm nhường có gần Trời Phật hơn không ? Giữ tâm ma làm chi cho bơ vơ, lạnh lẽo ? Sao anh Cương không chọn cái sướng mà đi tìm cái khổ nạn vào tâm thân?

Những lời lẽ trong thư của anh Thanh Hòa, riêng tôi đọc nhận thấy rất đầy đủ, xin anh Cương thức tỉnh mà chọn hướng đi chính tề cho tương lai của mình. Đừng sai một ly mà đi một dặm.

Nếu sau này anh Cương đạt được sự ổn định của tâm linh, chùng đó đi Casino chơi roulette mà kết quả không ăn không thua, tâm thân luôn được nhẹ nhàng và luôn luôn sống vì đại chúng thì anh Cương là người đã thoát tục rồi .

Vài hàng xin anh Cương thức tâm, nếu anh ngoan cố thì có nạn đến đừng có than thở vì anh Cương tự biết là lỗi lầm do anh Cương gây ra . Đức Thầy thường nhắc nhở : “tâm làm thân chịu”.

Nguyễn thị Yến Minh

Thông Báo về dự thảo in & ấn tống kinh sách trong năm 2000-2001

*"Thành tâm phục vụ ấn tống vui
Thành thật minh tâm rõ đạo mùi
Giúp đỡ người tu tạo hạnh đức
Thành tâm đóng góp thật là vui"*

Kính bái,

Lương Vĩ Kiên

Kính thưa quý bạn đạo,

Với sự chấp thuận của Đức Thầy, chúng tôi dự định ấn tống những cuốn kinh sách mới hoặc được trình bày và cập nhật hóa lại như sau:

Sách tiếng Việt:

- 1) Thực Hành Tự Cứu (dày 200 trang), T/S Lương Vĩ Kiên .
- 2) 53 Chương Kinh Tu Học, T/S Lương Vĩ Kiên, trích từ CD Chơn Kinh.
- 3) Phụ Ái Mẫu Ái, T/S Lương Vĩ Kiên.
- 4) Kinh A Di Đà chú giải bởi T/S Lương Vĩ Kiên.
- 5) Tôi Tầm Đạo, Hồ Văn Em.

Sách Tiếng Anh:

- 1) Thực Hành Tự Cứu (booklet mỏng)
- 2) Nguyên Lý Tận Độ (dịch ra Anh Ngữ)

Quý bạn đạo muốn phát tâm ấn tống xin liên lạc:

- 1) Tại Mỹ

VOVI Friendship Association of Northern California

PO Box 18304

San Jose, CA 95158

email: mnguyen@apple.com

hoặc <hoangloansj@netscape.net>

fax: 530-589-1517

tel: 530-589-6972 hoặc 408-272-1428

- 2) Tại Canada và Âu Châu :

VoVi Association of Canada

2922 Jolicoeur

Montreal, QC H 4E 1 Z 3

email: aphancao@videotron.ca

fax: 514-362-8036

- 3) Tại Úc Châu:

VoVi Charitable Trust

PO BOX 197

Sunshine, VA 3020, Australia

email: vo888@yahoo.com

Chúng tôi dự định sẽ gom lại nhu cầu kinh sách ấn tống để cùng in một lần tại một nhà in bên Mỹ, vì số sách càng in được số nhiều lại càng rẻ. Số sách in ra sẽ được phân phối tùy theo nhu cầu và sự đóng góp của các địa phương.

*Riêng Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu, để tiết kiệm cước phí chuyên chở, Vô Vi Charitable Trust sẽ in sách tại Úc Châu, có cùng một khuôn khổ và nội dung như nhau.
Thành thật cảm ơn quý bạn.*

Hướng Tâm cầu-nguyện

Kính xin bạn đạo năm châu hướng tâm cầu-nguyện cho đạo-hữu Nguyễn Thị Ngọc-Mai vừa mất lúc 09 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 05 năm 2000 tại Toulouse, France, hưởng thọ 81 tuổi.

Bạn đạo T/Đ Toulouse và Hội Ái-Hữu Vô-Vi Pháp-Quốc xin chân-thành chia buồn cùng thân-quyến của đạo-hữu Nguyễn Thị Ngọc-Mai. Chúng tôi xin cầu-nguyện cho linh-hồn của đạo-hữu sớm được siêu-thăng tịnh-độ.

Hội Ái-Hữu Vô-Vi Pháp-Quốc và T/Đ Toulouse.